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เนื้อหาข่าวของประเทศ     สาธารณรัฐเกาหลี                หมวด    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ข่าวประจ าวันที่        ๒      เดือน      กันยายน            พ.ศ.      ๒๕๕๙  
หัวข้อข่าว ประธานาธิบดีพัก  กึนฮเย แห่งเกาหลีใต ้อ้าง ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบการป้องกัน  

 ขีปนาวุธพิสัยไกล หรือ THAAD ในการก าจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ 
 

เนื้อหาข่าว 

 เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙ นางพัก  กึนฮเย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวถึงระบบ
การป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกล หรือ THAAD ว่า “ไม่เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องส ารองระบบการป้องกันขีปนาวุธ
พิสัยไกล หรือ THAAD ในการที่จะก าจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ” 

 ประธานาธิบดีพัก  กึนฮเย มีก าหนดจะเดินทางไปยังรัสเซีย เพ่ือเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Forum – EEF) ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ “Russia 
Today” ที่ถามถึงสถานการณ์ที่รัสเซียไม่เห็นด้วยที่จะส ารองระบบการป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกล โดยประธานาธิบดี
ของเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์มีรายละเอียดว่า “ส่วนส าคัญของปัญหานี้ คือ ภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีปนาวุธ
ของเกาหลีเหนือ การส ารองติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลถือเป็นมาตรการในการป้องกันตามสถานภาพ
ที่น ามาใช้โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือรักษาชีวิตของประชาชน และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาติ อันเนื่องมาจาก
ภัยคุกคามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งยั่วยุให้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ดี 
ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่เห็นถึงความจ าเป็น และประโยชน์อันแท้จริงที่จะน าระบบฯ ดังกล่าวมาติดตั้งส ารอง
ไว้ในประเทศ จึงยังไม่มีแผนที่จะท าเช่นนั้น ที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ชี้แจงรัสเซียถึงสถานการณ์ของประเทศแล้ว 
และหากทางฝั่งรัสเซียเองยังมีความรู้สึกว่า ยังต้องการค าอธิบายเพ่ิมเติม ทางเกาหลีใต้จะด าเนินการเจรจากัน
อย่างใกล้ชิดต่อไป” 

 ค ากล่าวของประธานาธิบดีพัก  กึนฮเย สื่อความหมายว่า ถ้าการส ารองระบบการป้องกันขีปนาวุธ
พิสัยไกลท าให้ภัยคุกคามนิวเคลียร์ และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหมดไป โดยวิธีการตอบโต้ภัยคุกคามนิวเคลียร์
เกาหลีเหนือ ระบบการป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลระบบนี้ไม่จ าเป็นต่อคาบสมุทรเกาหลีเช่นกัน 

 นับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีพัก  กึนฮเย ออกมากล่าวถึงทฤษฎี “เงื่อนไขการส ารองระบบการ
ป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกล” ด้วยตนเองในลักษณะนี้ นอกจากประธานาธิบดีพักจะเข้าร่วมประชุมที่รัสเซีย
ในวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ที่จะถึงนี้ แล้วยังมีก าหนดที่จะเข้าร่วมการประชุม จี ๒๐ ณ เมืองหางโจว โดยมีก าหนดการ
เข้าพบกับ นายสี  จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน และจะใช้ทฤษฎีดังกล่าวชักจูงจีนที่คัดค้านการส ารองระบบ
การป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกล 

 ในส่วนของปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือนั้น ประธานาธิบดีพัก  กึนฮเย ให้ความเห็นว่า “เรื่อง
นิวเคลียร์เกาหลีเหนือถือเป็นอุปสรรคส าคัญต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศ รวมถึงเป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลด้วย ซึ่งตนจะได้หารือกับ นายวลาดิเมียร์  ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียถึงปัญหา
ดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือ  จะเห็นว่า 
ยิ่งเกาหลีเหนือท าการทดลองนิวเคลียร์ และทดสอบปล่อยขีปนาวุธซ้ าไปซ้ ามาหลายครั้ง ๆ ยิ่งจะท าให้เกาหลีเหนือ
ต้องเผชิญหน้ากับความกดดัน และมาตรการคว่ าบาตรที่รุนแรงจากนานาประเทศ ฉะนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ 
การที่เกาหลีเหนือจะต้องลดความโดดเดี่ยวทางการทูต และทางเศรษฐกิจด้วยตัวเอง มิฉะนั้น หากยังปล่อยให้
เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เกาหลีเหนือจะยังคงท าการทดลองนิวเคลียร์ และทดสอบขีปนาวุธเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
แน่นอน” 

/นอกจากนี้... 
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 นอกจากนี้ นางพัก  กึนฮเย ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า “หากต้องการให้เกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
เลิกการทดลองนิวเคลียร์ และหยุดการทดสอบขีปนาวุธทั้งหมด นานาประเทศจะต้องด าเนินการคว่ าบาตรตาม
มตขิองคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด รัสเซียเองเป็นทั้งสมาชิกถาวร คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และยังเป็นผู้สนับสนุนระบบการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ 
ถือว่าอยู่ในสถานะพิเศษที่จะสามารถเป็นผู้น าในการกดดัน และคว่ าบาตรต่อเกาหลีเหนือได้ไม่ยาก หากเรา
สามารถแก้ไขปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือให้จบสิ้นไปได้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างรัสเซีย
กับเกาหลีใต ้เปรียบเสมือนกับการเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนา
ภูมิภาคตะวันออกไกลด้วย” 

 ในส่วนของประเด็นที่เกาหลีเหนือพยายามต่อต้านการฝึกซ้อมทางการทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ – 
เกาหลีใต้นั้น นางพักได้ให้ความเห็นว่า “ช่วงปี ๒๕๓๓ สหรัฐฯ และเกาหลีใต้เคยหยุดฝึกซ้อมทางการทหาร
ประจ าปีร่วมกันตามค าเรียกร้องของเกาหลีเหนือแล้ว แต่เป็นเพราะเกาหลีเหนือเองที่เป็นฝ่ายผิดค าพูด ไม่เคย
หยุดพัฒนานิวเคลียร์เลยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ ซึ่งในที่สุดแล้วการกระท าของเกาหลีเหนือเป็นเพียงแค่การ
สร้างเรื่องขึ้นมาอ้างหาผลประโยชน์จากการฝึกซ้อมทางการทหารร่วมเท่านั้น  ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหา
ความสัตย์จริงจากเกาหลีเหนือได้นี้ การพูดคุยเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผล  แต่จะท าให้เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย 
เพราะถึงอย่างไรเกาหลีเหนือยังคงคุกคาม โดยการทดลองนิวเคลียร์และทดสอบขีปนาวุธเช่นเดิม” 

 ส าหรับประเด็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลีใต้นั้น ประธานาธิบดีพัก  กึนฮเย ได้ให้
ความเห็นว่า “ตนคาดว่า เวทีการประชุมในครั้งนี้ จะท าให้เกิดการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสอง
ประเทศมากขึ้น ซึ่งรัสเซียมีบทบาทน าในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EAEU) 
คาดว่า การศึกษาวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่เกาหลีใต้กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเริ่ม
ด าเนินการเมื่อ ๙ เดือนที่ผ่านมา จะสามารถเสร็จสิ้นได้ในไม่ช้านี้ ซึ่งข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง
เกาหลีใตก้ับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียจะเป็นการส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างกันได้เป็นอย่างด”ี 
 
 
ที่มา http://www.yonhapnews.co.kr/politics/2016/09/02/0501000000AKR20160902061900001. 
 HTM 
 
 
ผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิศาพร  สุทธิมาร         
ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  (ภาษาเกาหลี)       
กลุ่มงาน ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี         
ส านัก  ภาษาต่างประเทศ         
 
 
 
 
 
 
 
 
D:\ปรียาภัทร\์นิศาพร\แปล_ข่าว\งบปี 59\ข่าวเกาหลี 02.09.2016\พิมพ์ 06.09.59 เวลา 16.20 น.\แก้ไข 05.10.59 เวลา 15.00 น.\แกไ้ข 11.10.59 เวลา 08.20 น. 



- ๓ - 
 

朴대통령 "北 핵위협 제거되면 사드 필요성도 없어질 것" 

박근혜 대통령은 2일 "북한의 핵 위협이 제거되면 자연스럽게 고고도 미사일 

방어체계(THAAD·사드) 배치의 필요성도 없어질 것"이라고 말했다. 

동방경제포럼 참석 등을 위해 이날 오후 러시아로 출국하는 박 대통령은 '로시야 

시보드냐' 통신사와의 서면인터뷰에서 사드 배치에 러시아가 반대하고 있는 것에 대한 

입장을 묻는 말에 "문제의 본질은 북한의 핵과 미사일 위협"이라면서 이같이 밝혔다. 

박 대통령은 "사드 배치는 나날이 고조되는 북한의 핵과 미사일 위협으로부터 우리의 

국가적 안위와 국민 생명을 지키기 위해 불가피하게 내린 자위적 방어조치"라면서 

"그런 만큼 사드가 제 3국을 목표로 할 이유도 없고 실익도 없으며 그렇게 할 어떤 

의도나 계획도 갖고 있지 않다"고 강조했다. 

그러면서 "그동안 우리 정부는 이러한 우리의 기본 입장을 러시아 측에 충실히 

설명해 오고 있으며, 러시아 측에서 추가적인 설명이 필요하다고 느끼는 부분이 있다면 

앞으로도 계속 긴밀히 소통해 나갈 것"이라고 말했다. 

박 대통령의 이런 발언은 사드 배치가 북핵 위협에 대응하기 위한 것으로 북한의 

핵·미사일 위협이 사라지면 사드 배치도 필요하지 않을 것을 의미하는 것이다. 

이는 이른바 '조건부 사드 배치론'을 뜻하는 것으로 박 대통령이 직접 이같이 말한 

것은 이번이 처음이다. 러시아에 이어 4∼5일 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 중국 

항저우를 방문, 시진핑(習近平) 주석과 정상회담을 하는 박 대통령은 이런 논리로 사드 

배치에 반대하는 중국을 설득할 것으로 전망된다. 

박 대통령은 북핵 문제와 관련, "극동지역 개발을 포함한 양국 협력에도 큰 장애물이 

되고 있어 북한 문제에 대해 푸틴 대통령님과 허심탄회하게 논의하고 북핵 해결을 위한 

협력을 강화해 나가려고 한다"고 말했다. 

박 대통령은 "북한이 핵과 미사일 도발을 반복하면 할수록 국제사회의 더 강력한 

제재와 압박에 직면하게 될 것이고 외교적, 경제적 고립이 심화된다는 것을 북한 

스스로가 절감하도록 만드는 것이 중요하다"며 "그렇지 않고 유야무야 넘어간다면 

북한으로서는 계속 핵과 미사일을 고도화하지 않을 이유가 없다"고 말했다. 

이어 "북한이 전략적 셈법을 바꿔 핵을 포기하고 무모한 도발을 중지하도록 만들려면 

국제사회가 안보리 결의에 따른 제재를 충실히 이행하면서 북한에 대해 일치된 

메시지를 보내야 한다"고 강조했다. 

박 대통령은 "러시아는 안보리 상임이사국이자 국제 비확산체제의 확고한 옹호자 

가운데 하나로 대북 제재와 압박을 주도적으로 이끌 수 있는 특별한 위치에 있다"며 

"북한 핵·미사일 문제가 해결되면 극동개발을 비롯해 한러 양국의 공동발전에 큰 

동력이 생기는 만큼 양국이 긴 안목을 갖고 변화를 이끌어내는 데 계속 협력해 

나가기를 기대하고 있다"고 강조했다. 

박 대통령은 또 북한이 한미합동군사훈련에 반발하고 있는 것과 관련, "90년대에 

북한 요구대로 대규모 연례 연합훈련을 중지하기도 했지만, 북한은 그 당시에도 그리고 

지금까지 핵 개발을 멈추지 않고 있다"면서 "결국 북한이 연합훈련을 자신들의 이익에 

따라 자의적인 핑곗거리로 삼고 있을 뿐"이라고 평가했다. 

이어 "북한이 아무런 진정성을 보이지 않는 상황에서는 대화가 북한의 핵과 미사일 

고도화를 위한 시간 벌기에 악용될 것이며 도발과 보상의 악순환을 반복하게 될 뿐이란 

것"이라면서"어떤 행동이 그러한 진정성을 보여줄 수 있는지는 북한 스스로가 잘 알고 

있을 것"이라고 말했다. 

이밖에 박 대통령은 한러 경제협력과 관련, "양국 경제협력의 무대를 유라시아 

전역으로 확대했으면 하며 특히 러시아가 주도적 역할을 하는 유라시아 

경제연합(EAEU)과의 협력 확대를 기대하고 있다"면서 "한국과 EAEU가 지난 9개월 동안 

실시한 FTA 공동연구가 곧 마무리될 예정인데 한-EAEU FTA는 유라시아 경제통합과 

무역자유화를 촉진해 동반성장과 소비자 후생에 기여할 것"이라고 말했다. 


